



ที่ นร ๑๒๐๖/ ๘๘

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การนำกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่จะใช้บังคับแทนคู่มือสำหรับประชาชนตามนัยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๔/๔๑๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้แจ้งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้จัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการดำเนินการอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร และการออกไปอนุญาตขึ้นใช้บังคับ โดยในอนุบัญญัติดังกล่าวได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต พร้อมทั้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคำขอไว้ชัดเจนแล้ว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงมีความประสงค์จะนำกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่จะออกใช้บังคับดังกล่าวเพื่อใช้แทนคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจในการอนุญาตเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งการที่กฎหมายได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้อนุญาตตามกฎหมายต่างๆ มีหน้าที่ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานในการดำเนินการที่ชัดเจน และการดำเนินการในเรื่องเดียวกันมีแนวปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน และประชาชนผู้มายื่นคำขออนุญาตต่างๆ จะได้ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอน ระยะเวลา และจำนวนเอกสารหลักฐานในการยื่นคำขออนุญาตในเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตโดยง่ายและชัดเจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย

เมื่อกรณีนี...

เมื่อกรณีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวกับการอนุญาต อาชญาบัตร ประทานบัตร และการออกใบอนุญาต เป็นการดำเนินการที่อยู่ภายใต้ บังคับที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีการจัดทำอนุบัญญัติออกใช้บังคับ และถึงแม้ว่าในอนุบัญญัติดังกล่าวจะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต พร้อมทั้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ไว้ชัดเจนแล้วก็ตาม แต่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจากการตรวจสอบพบว่า การจัดทำอนุบัญญัตินี้ดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต พร้อมทั้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคำขอต่างไปจาก ที่ปรากฏในคู่มือสำหรับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ ต่อประชาชนแล้ว ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงคู่มือ สำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง อนุบัญญัติที่ออกใช้บังคับโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกฎหมายและระเบียบราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๘๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๓๐